

Đạo Luật An Toàn Khi Câu Trên Ghềnh Đá 2016

Những điều cần biết



Luật mới về việc câu cá trên ghềnh đá như thế nào?

Đạo Luật An Toàn Khi Câu Trên Ghềnh Đá 2016 đòi hỏi những người câu cá trên ghềnh đá ở những địa điểm có mức độ nguy hiểm lớn phải mặc áo phao. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mười Hai năm 2016.

Tại sao cần có luật mới?

Đạo Luật An Toàn Khi Câu Trên Ghềnh Đá 2016 được ban hành để bảo vệ tính mạng của mọi người.

Vào năm 2015, một cuộc điều tra của tòa Pháp Y vào chín vụ chết người liên quan đến việc câu cá trên ghềnh đá cho thấy những lời khuyên về an toàn và việc giáo dục về an toàn đã không ảnh hưởng gì đến con số những người bị thiệt mạng khi câu cá trên ghềnh đá cả.

Chánh Án Tòa Pháp Y đề nghị việc bắt buộc những người câu cá trên ghềnh đá phải mặc áo phao. Đề nghị này được sự ủng hộ của Ủy Ban Cố Vấn Về An Toàn Sông, Nước NSW.

Luật mới sẽ được ban hành như thế nào?

Khi câu cá trên ghềnh đá bắt buộc phải mặc áo phao trong khu vực Hội Đồng Hành Chánh Địa Phương Randwick (HĐHCĐP).

Khi nào thì chương trình bắt buộc mặc áo phao bắt đầu được đem ra thử?

Chương trình bắt buộc mặc áo phao được đem ra áp dụng thử 12 tháng bắt đầu ở HĐHCĐP Randwick kể từ 01 tháng Mười Hai 2016 đến 30 tháng Mười Một năm 2017.

NÊN MẶC ÁO PHAO

ĐỪNG NÊN LIỀU MẠNG

Câu cá trên ghềnh đá là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất ở Úc.

Đa số những vụ thiệt mạng liên quan đến việc câu cá trên ghềnh đá ở Úc xảy ra ở NSW, trung bình mỗi năm có tám người bị thiệt mạng khi câu cá trên ghềnh đá.¹

Đạo Luật ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Quý vị sẽ phải mặc áo phao theo đúng tiêu chuẩn bất cứ khi nào câu trên ghềnh đá dùng cần và dây hay dùng dây trong khu vực HĐHCĐP Randwick.

Bất cứ ai câu cá với quý vị dùng cần và dây câu hay dùng dây hay giúp quý vị câu trên ghềnh đá ở HĐHCĐP Randwick đều bắt buộc phải mặc áo phao.

Quý vị cần bảo đảm là một em dưới 12 tuổi dưới sự chăm sóc của mình phải mặc áo phao đúng tiêu chuẩn khi dùng cần và dây câu hay dùng dây để câu cá hay giúp ai câu trên ghềnh đá.

Làm sao biết được mình đang câu ở một địa điểm trên ghềnh đá có mức độ nguy hiểm lớn?

Nguyên tắc chung là nếu quý vị đang câu cá trên ghềnh đá gần nơi có sóng lớn ở HĐHCĐP Randwick, thì có nghĩa là quý vị cần mặc áo phao. Lời khuyên là khi câu cá tại bất cứ địa điểm nào trên ghềnh đá đều phải mặc áo phao.

Một bản đồ có ghi rõ những địa điểm nhiều nguy hiểm do Ủy Ban An Toàn Sông, Nước NSW (NSW Water Safety) phát hành tại địa chỉ liên mạng:

www.watersafety.nsw.gov.au/rockfishing.

Tại sao Hội Đồng Hành Chánh Địa Phương Randwick lại được chọn làm thí điểm?

Vùng ven biển Randwick là một trong những khu vực câu cá trên ghềnh đá nguy hiểm nhất ở Úc.

Trong vòng 10 năm qua, đã có 17 người bị thiệt mạng khi câu cá trên ghềnh đá trong khu vực Hội Đồng Hành Chánh Địa Phương Randwick.

Vấn đề gì sẽ xảy ra sau khi thử áp dụng luật mới?

Chính quyền tiểu bang NSW sẽ duyệt xét lại sau thời gian thử 12 tháng và sẽ xét xem có nên ban hành luật mới ở những địa điểm có mức độ nguy hiểm cao khác không.

Hình phạt đối với tội không mặc áo phao khi câu trên ghềnh như thế nào?

Sẽ có một năm đình hoãn kể từ 01 tháng Mười Hai 2016 đến 30 tháng Mười Một 2017.

Nghĩa là người câu sẽ không bị phạt nếu không mặc áo phao khi câu trên ghềnh đá trong khu vực HĐHCĐP Randwick trong khoảng thời gian này.

Làm như vậy để bảo đảm là những người đi câu trên ghềnh đá có đủ thì giờ để mua một áo phao phù hợp với tiêu chuẩn.

Trong thời gian đình hoãn những người câu trên ghềnh đá không mặc áo phao sẽ bị cảnh cáo.

Từ 01 tháng Mười Hai 2017, những người câu cá sẽ bị phạt \$100 về tội không mặc áo phao khi câu trên ghềnh đá ở một địa điểm câu cá có mức độ nguy hiểm cao.

Ai sẽ là người thi hành Đạo Luật này?

Đạo Luật cho phép Lực Lượng Cảnh Sát NSW, Bộ Nông-Lâm, Khoáng Sản và Ngư Nghiệp, Bộ Lâm Viên Quốc Gia và Bảo Vệ Thú Rừng và nhân viên Hội Đồng Hành Chánh Địa Phương thi hành việc áp dụng đòi hỏi phải mặc áo phao theo như *Đạo Luật An Toàn Khi Câu Cá Trên Ghềnh Đá 2016*.

Làm sao biết được áo phao của mình phù hợp với tiêu chuẩn an toàn?

Một áo phao đủ tiêu chuẩn:

- **Cho người lớn**, cần phù hợp với Tiêu Chuẩn Úc AS 4758 ở Cấp 50S hay cao hơn.
- **Cho trẻ em** (dưới 12 tuổi), phải ở Cấp 100 Tiêu Chuẩn Úc AS 4758 hay cao hơn.
- Phải phù hợp với kích thước của người mặc
- Vẫn còn tốt, và
- Nếu áo phao thuộc loại thổi hơi thì không phải chỉ dựa hoàn toàn vào việc thổi bằng mồm² mới có độ nổi và cần phải được bảo trì cứ 12 tháng một lần (dù vậy thời gian bảo trì có thể lâu hơn nếu có sự ấn định rõ ràng của nhà sản xuất).

Tìm loại áo phao phù hợp với việc câu trên ghềnh đá ở địa chỉ:

www.watersafety.nsw.gov.au/Pages/Rock-fishing/Find-the-right-life-jacket-for-rock-fishing.aspx.

Các loại áo phao được chấp nhận theo các tiêu chuẩn khác cũng có thể hội đủ điều kiện.

Cần biết thêm chi tiết về các tiêu chuẩn của áo phao được chấp nhận ở Trung Tâm An Toàn Sông, Nước tại địa chỉ liên mạng:

www.maritimemanagement.transport.nsw.gov.au/lifejackets.

Muốn biết thêm chi tiết

Xin đến thăm trang mạng:

www.watersafety.nsw.gov.au/rockfishing

NÊN MẶC ÁO PHAO

ĐỪNG NÊN LIỀU MẠNG

Hình ảnh của Looks Fresh Photography.

¹ Surf Life Saving NSW *Coastal Safety Report 2016*, .trang 10.

Xin xem <http://www.surflifesaving.com.au/beach-safety/coastal-safety-report>

² Dùng mồm để thổi cho áo phao phồng lên.